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รายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 
คร้ังที ่๖/๒๕๔๘ 

วนัเสาร์ที ่ ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
ณ ห้องประชุม  ๒  ช้ัน  ๓ อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ 

 

******************************************** 
ผู้เข้าประชุม 
 ๑.   ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตร      ศรีสอา้น นายกสภามหาวทิยาลยั ประธาน 
 ๒. ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ อุปนายกสภามหาวทิยาลยั  กรรมการ 
 ๓.   นายจ านงค ์ สวมประค า ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๔.   นายแพทยชู์ชยั ศรช านิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๕.   นายโชคชยั ช่วยณรงค ์ ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 ๖.   นายไชยวฒัน์ เตรียมสันติภาพ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๗. นายญาณพล แสงสันต ์ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๘.   นายบุญทอง เตียรประเสริฐ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๙.   นายปรีชา คชสิทธ์ิ ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๐.   ดร.วโิรจน์   ศรีโภคา ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 
 ๑๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยเ์อนก  เทพสุภรณ์กุล อธิการบดี กรรมการ 
 ๑๒. ดร.อ านวย ปาอา้ย ประธานสภาคณาจารยฯ์  กรรมการ 
  ๑๓. นายวฑูิรย ์ วงษส์วสัด์ิ  ประธานกรรมการส่งเสริมฯ    กรรมการ 
 ๑๔.  รองศาสตราจารยบ์งัอร อนุเมธางกรู ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๖.  ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์มลวรรณ ยิม้งาม ผูแ้ทนผูบ้ริหาร   กรรมการ 
 ๑๗. ดร.พชัรา ทิพยมหิงษ ์ ผูแ้ทนผูบ้ริหาร กรรมการ 
 ๑๘.  ผูช่้วยศาสตราจารยฐิ์ติมาวดี  เจริญรัชต ์ ผูแ้ทนคณาจารย ์   กรรมการ 
 ๑๙. ดร.ลดัดา จาบถนอม ผูแ้ทนคณาจารย ์  กรรมการ 
 ๒๐.  อาจารยว์ฒันา พิลาจนัทร์ ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ   
 ๒๑.  ผูช่้วยศาสตราจารยส์มศกัด์ิ ยิม้แฉ่ง ผูแ้ทนคณาจารย ์ กรรมการ 
 ๒๒. ผูช่้วยศาสตราจารยน์พรัตน์ สรวยสุวรรณ รองอธิการบดี     เลขานุการ 
 

ผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 

 ๑. นายววิฒัน์ ศลัยก าธร ผูท้รงคุณวุฒิ  
 ๒. ดร.สุชาติ เมืองแกว้ ผูท้รงคุณวุฒิ  

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.  ผศ.ดร.ทวศีกัด์ิ ทิพยมหิงษ ์      รองอธิการบดี 
 ๒.   ผศ.อ านวย ถาวร      รองอธิการบดี 
 ๓.  อาจารยสุ์ชาติ ราชสมบูรณ์     ผูช่้วยอธิการบดี 
 ๔.  อ.จารุวรรณ สุนทรเสณี   ผูช่้วยอธิการบดี 
 ๕.   ผศ.สุดาพร ไชยะ        คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 ๖. อาจารยส์มศกัด์ิ ค ามา     คณบดีคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
 ๗. อาจารย ์ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ        ผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
 ๘.  ผศ.สรวยสม จิตรรัตน์  ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวชิาการ ฯ 
 ๙. อาจารยน์พมาศ หงษาชาติ  รองผูอ้  านวยการศูนยศิ์ลปะ ฯ 
 ๑๐. อาจารย ์ดร.วงเดือน ไมส้นธ์ิ  รองผูอ้  านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา 
 ๑๑. อ.นิพนธ์ ปริญญาวฒิุชยั  รองผูอ้  านวยการส านกัวทิยบริการ ฯ 
 ๑๒. อาจารยพ์รพรรณ นินนาท  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๓.  อาจารยพ์นิต ศุภอกัษร  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๔. ดร.สายฝน เสกขนุทด  ผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๕. นางสาวลกัษณาพร โรจน์พิทกัษก์ุล  ผูช่้วยเลขานุการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 
ระเบียบวาระที ่๑   เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่๒   รับรองรายงานการประชุม 
   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
คร้ังท่ี  ๕/๒๕๔๘  เม่ือวนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ โดยไม่มีการแกไ้ข 
 
ระเบียบวาระที ่๓ เร่ืองสืบเน่ือง 
    ๓.๑ พิจารณาแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี ปี ๒๕๔๙–๒๕๕๒ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ราชนครินทร์ 
      สืบเน่ืองจากวาระท่ี  ๕.๔  เร่ือง  พิจารณาแผนปฏิบติัราชการ  ๔ ปี ในการ
ประชุมคร้ังก่อน เลขานุการจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานแผนปฏิบติัราชการ  
๔  ปี  (๒๕๔๙–๒๕๕๒) 

/ท่ีประชุม… 
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    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีขอ้อภิปรายดงัน้ี 
    ๑. ควรพิจารณาก่อนว่าพันธกิจทั้ ง  ๗ ท่ีเสนอนั้ น คือ จุดร่วมของ
มหาวิทยาลยัหรือไม่  ภายใน ๔ ปีน้ี ตอ้งการเห็นมหาวิทยาลยัเป็นอย่างไร และควรฟังความเห็น 
สภาคณาจารยฯ์ และสภาวชิาการ  แลว้จึงก าหนด  strategic  map  ของแผนผลิตบณัฑิต 
    ๒. การปรับปรุงหลกัสูตรตอ้งค านึงถึงผลสะทอ้นจากผูใ้ช้บณัฑิต และ        
คู่แข่ง  ภาวะการไดง้าน/ตกงานของบณัฑิต  ดงันั้น ตอ้งมีทิศทางการพฒันาบณัฑิต และหาวิธีการ
หลกั ๆ ท่ีจะยกคุณภาพ  เช่น  ปรับปรุงหลกัสูตรใหไ้ดม้าตรฐาน  ซ่ึงตอ้งท าใหเ้สร็จภายใน  ๔  ปี 
    ๓. ควรมีการน าแนวคิด  balance  score  card  และการบริหารความเส่ียง
มาประกอบการจดัท าแผนดว้ย 
    ๔. แผนพฒันาอาจารย์ยงัไม่ชัดเจน เป็นการเสนอกวา้ง ๆ (inventory) 
เช่น จะพฒันาอาจารยว์ุฒิปริญญาตรีให้มีวุฒิปริญญาโท หรือพฒันาอาจารยว์ุฒิปริญญาโท ให้มี   
วฒิุปริญญาเอกซ่ึงไม่ใช่การเสนอแผนกลยทุธ์ 
    มติทีป่ระชุม 
      ๑. ให้กรอบในการจัดท าแผนกลยุทธ์ในแนวใหม่  เป็นแผนระยะ       
ปานกลาง  แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบติัการประจ าปีครบแผนงาน  แผนเงิน  คน  การ
จดัสรรงบประมาณ 
     ๒. ตอ้งบูรณาการแผนใหเ้หลือแผนเดียว  แผนกลยุทธ์ตอ้งครอบคลุมทุก 
พนัธกิจ ซ่ึงตอบสนองนโยบายรัฐบาล ความเป็นทอ้งถ่ิน และความตอ้งการภาคเอกชน ดูตวัอย่าง
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสถาบนั        
พระปกเกลา้ 
     ๓. ในการท าแผนกลยทุธ์ ใหน้ าพนัธกิจเป็นตวัตั้ง มีกลยทุธ์ในแต่ละเร่ือง
ภายใตพ้นัธกิจนั้นจะท าอะไรบา้ง มีดชันีช้ีวดัผลงานแลว้น ามาเสนอสภา 
 
    ๓.๒ พิจารณาสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวทิยาลยั 
     สืบเน่ืองจากวาระท่ี  ๕.๖  เร่ือง  (ร่าง) ขอ้บงัคบั วา่ดว้ย คณะกรรมการ     
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยั พ.ศ. ๒๕๔๘  ในการประชุมคร้ังก่อน  ได้
มอบหมายให้ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  พิธิยานุวฒัน์ เป็นประธาน พิจารณาเสนอช่ือกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี จ านวน ๔-๘ คน  เพื่อใหส้ภาแต่งตั้ง 
 
 

/ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั  … 
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    ศาสตราจารย ์ดร.สมหวงั   พิธิยานุวฒัน์  จึงเสนอรายช่ือกรรมการ  ดงัน้ี 
     ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการเงินและการบญัชี  :  นายปรีชา  บุญยจินดา 
     ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารงานบุคคล  :  นายชยัณรงค ์ อินทรมีทรัพย ์
     ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการและการพฒันาองคก์าร : ดร.สุชาติ  เมืองแกว้ 
     ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการวดัผลและประเมินผล  :  รศ.ดร.ศิริเดช  สุชีวะ 
     มติทีป่ระชุม 
    ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน     
ผลงานของมหาวทิยาลยั และอธิการบดี ตามเสนอ 
    ๒. มอบคณะกรรมการ จัดท าร่างคู่ มือการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน เสนอสภาใหค้วามเห็นชอบ เม่ือไดคู้่มือแลว้อาจจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ ๑ วนั โดย
มีสถาบนัพระปกเกล้า เป็นผูน้ าการประชุมในเดือนตุลาคม เน่ืองจากจะเร่ิมใช้คู่มือดงักล่าวในปี       
งบประมาณ  ๒๕๔๙  ซ่ึงจะมีการรายงาน คร้ังท่ี  ๑  เป็นการรายงานผลงานรอบ  ๖  เดือน  ประมาณ
เดือนพฤษภาคม   
     ๓. มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ควรเป็นผูป้ระสานดา้นการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมิน ในกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั  ๕  แห่ง  โดยตอ้งระวงัเร่ืองผลกระทบ  ทั้งน้ี
ใหมี้จุดมุ่งหมายน าผลมาใชเ้พื่อการปรับปรุงงาน 
 
ระเบียบวาระที ่๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
 ๔.๑ ค ารับรองการปฏิบติัราชการของผูต่้ออายุราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบ     
ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗   
  ๔.๑.๑  รองศาสตราจารยช์าญ         มงคล 
 ๔.๑.๒ รองศาสตราจารย ์ดร.ธีรวฒิุ     โศภิษฐิกุล 
   มติทีป่ระชุม รับทราบ และขอใหดู้แลใหเ้กิดการปฏิบติัตามค ารับรอง 
 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
 

    ดร.อ านวย ปาอ้าย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้น าเสนอข้อมูล
ปัญหาศูนยบ์างคลา้โดยยอ่ จากการท่ีสภาคณาจารยฯ์ จดัเวทีประชาคม สรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 
    ประเด็นการใชพ้ื้นท่ีศูนยบ์างคลา้ 
    ๑. การบริหารจดัการเชิงนโยบายยงัไม่ชดัเจน  มีการเปล่ียนแปลงบ่อย
พอควร  เช่น  เดิมจดันักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ และ ๒ เรียนท่ีศูนยบ์างคล้า  นักศึกษาชั้นปีท่ี ๓ และ ๔  
เรียนท่ีมหาวิทยาลยั  ปีถดัมาให้นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๓ และ ๔ เรียนท่ีศูนยบ์างคลา้  นกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
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และ ๒ เรียนท่ีมหาวิทยาลยั ท าให้อาจารยผ์ูส้อนสับสนเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนวนัท่ี         
ไปสอน รวมทั้งไม่ชดัเจนวา่โปรแกรมไหนจะไปเรียนท่ีศูนยบ์างคลา้ และโปรแกรมใดจะเรียนอยูท่ี่
มหาวทิยาลยั 
    ๒. การจดัหน่วยงานบริการท่ีศูนยบ์างคลา้ยงัไม่ชดัเจน หน่วยงานบริการ
ยงัอยูท่ี่มหาวทิยาลยัเป็นหลกั 
    ๓. ผูบ้ริหารท่ีไปดูแลท่ีศูนย์บางคล้า มีเพี ยงรองอธิการบดีหน่ึงท่าน          
ผูช่้วยอธิการบดีหน่ึงท่าน  การบริหารยงัอยูใ่นมหาวทิยาลยัเป็นหลกั 
    ๔. ปัญหาการเดินทางท่ีมีการขนยา้ยนกัศึกษาไป-มา  เป็นการส้ินเปลือง    
ไม่ปลอดภยั  และอาจมีอุบติัเหตุ 
    ๕. อาคารต่าง ๆ ใชป้ระโยชน์นอ้ยมาก  ไม่ค่อยมีบรรยากาศทางวิชาการ  
เน่ืองจากอาจารยแ์ละนักศึกษารีบข้ึนรถกลับ รวมทั้งนักศึกษาไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเน่ืองจาก         
ศูนยก์ลางอยูท่ี่มหาวทิยาลยั 
    จึงขอใหปั้ญหาดงักล่าวไดรั้บการน ามาทบทวนและก าหนดเป็นนโยบายท่ี
ชดัเจนต่อไป 
    

   ๕.๑ แนวทางการพฒันาศูนยบ์างคลา้ 
      รองอธิการบดีกิจการพิเศษ สรุปการด าเนินงาน ปัญหาและแนวพฒันา 
ศูนยบ์างคลา้  ดงัน้ี 
      ๑. ศูนย์บางคล้ามีภารกิจท่ีตั้งปฏิบติัเช่นเดียวกับส านักงานอธิการบดี 
รวมทั้งยงัมีหอพกันกัศึกษาท่ีตอ้งก ากบัดูแล และให้การสนบัสนุนห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ตามตารางเรียนท่ีส านกัส่งเสริมวิชาการจดั นอกจากน้ียงัมีศูนยว์ิทยาศาสตร์ ท่ีบริหารจดัการโดย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ศูนยว์ิชาการทอ้งถ่ิน ท่ีก ากบัดูแลโดยศูนยศิ์ลปะ วฒันธรรม  และทอ้งถ่ิน  มี
ศูนยว์ทิยบริการฯประจ าศูนยบ์างคลา้  ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของผูอ้  านวยการส านกัวิทยบริการฯ  
และขณะน้ีก าลงัมีการก่อสร้างศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 
     ๒. ปัญหาการใชป้ระโยชน์  
      เน่ืองจากไม่มีแผนปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ณ  ศูนยบ์างคลา้ท่ีชดัเจน  ท า
ให้ยงัมีการใช้ประโยชน์ศูนยบ์างคล้าไม่เต็มท่ี ไม่คุม้ค่ากบัการลงทุนทั้งด้านส่ิงก่อสร้าง ค่าจา้ง
บุคลากร  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าซ่อมบ ารุง  รวมทั้งค่าน ้ามนัในการรับ-ส่งนกัศึกษา 
     ๓. แนวทางการแกปั้ญหาและพฒันาศูนยบ์างคลา้ 
     ๓.๑ ใหส้ านกังานหลกั ๆ ไปปฏิบติังานประจ าท่ีศูนยบ์างคลา้ 
      ๓.๒ จดัตารางเรียนใหช้ดัเจน เพื่อมิให้นกัศึกษา/อาจารยเ์หน็ดเหน่ือย
กบัการเดินทางกลบัไปกลบัมา โดยพิจารณาจดัให้นกัศึกษาสาขาวิชาท่ีมีอุปกรณ์และส่ิงสนบัสนุน
ต่าง ๆ พร้อมไปเรียนก่อน 
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      ๓.๓ จดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้เพียงพอ  เช่น  ร้านคา้  นนัทนาการ 
     ๓.๔ เพิ่มค่าตอบแทน/เงินเดือนแก่ผูป้ฏิบติังานประจ า ณ ศูนยบ์างคลา้ 
      ๓.๕  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถนน ประปา 
      ๓.๖ ให้เอกชน หรือหน่วยงานภายนอก หรือผูบ้ริหารมืออาชีพ          
เขา้มาด าเนินการ 
      ๓.๗ จดัเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ 
     ๓.๘ การมีศูนย์วิชาการท้องถ่ินนั้น ศูนย์ศิลปะ วฒันธรรมฯ ได ้     
วางแผนจะจดัให้เป็นแหล่งรวมภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจงัหวดัฉะเชิงเทรา ได้แก่ ข้อมูล         
เก่ียวกบัหลวงพ่อพุทธโสธร  พระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอ้ย อาจารยางกูร)  แม่น ้ าบางปะกง  และ
อ่างฤาไน  ซ่ึงขณะน้ีมีข้อมูลเกือบครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องมีการเพิ่มการประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อใหเ้กิดชีวติชีวา 
      ปัญหาศูนย์บางคล้า จากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และจาก          
ผูบ้ริหารมีมากมาย เป็นปัญหาท่ีมีมานาน ได้มีการอภิปรายกันอย่างกวา้งขวางถึงปัญหา และ
เสนอแนะแนวทางแกไ้ขหลายวธีิ  ปัญหาบางอยา่งตอ้งใชร้ะยะยาว  จึงจะตดัสินแกปั้ญหาได ้
       มติทีป่ระชุม  
      ๑. ให้ย ้อนไปทบทวนสืบค้นเอกสาร  รายงานการประชุมสภา  
แผนพฒันาบางคลา้ ซ่ึงมีการประชุมกนัหลายคร้ัง ถา้จะมีวิทยาเขตบางคลา้ มีแผนพฒันาวิชาการ
อย่างไร  มีความเป็นมาอยา่งน้ี พฒันามาแลว้เป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร จะแกปั้ญหาอย่างไร หรือ                     
เปล่ียนแปลงแนวคิดไปจากเดิม จะได้ด าเนินการต่อโดยไม่ลืมพื้นฐานเดิม ให้ฝ่ายแผนวิเคราะห์  
สรุปใหเ้ห็นภาพเดิม  และดูปัญหาจากสภาคณาจารยเ์สริม 
     ๒. สรุปแนวทางปฏิบติั  ๒  อยา่ง 
       ๒.๑ ปัญหาเฉพาะหน้า ให้รีบแก้ไข ซ่ึงรู้แล้วว่าใครจะเป็น        
ผูรั้บผดิชอบ  อธิการบดีรับไปและตดัสินไดเ้ลย 
       ๒.๒ เร่ืองเชิงนโยบาย  ซ่ึงสภาคณาจารยฯ์ เสนอส่วนหน่ึง  และ
ผูบ้ริหารส่วนหน่ึง  สภารับหลกัการ  มองอนาคตของศูนยบ์างคลา้ ในระยะยาว  ในหลายเร่ืองตอ้ง
ศึกษาวเิคราะห์  เจาะลึก  หาขอ้มูลมาประกอบ  ตอ้งศึกษาความเป็นไปได้ 
     ๓. ให้ตรวจสอบข้อมูลและวตัถุประสงค์ดั้ งเดิมของการตั้ งศูนย ์        
บางคลา้ เพื่อน ามาสานต่อตามแผน และน าหารือสภาเพื่อแกไ้ขปัญหากรณีไม่สามารถปฏิบติัตาม
วตัถุประสงคน์ั้น ๆ ได ้
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 ๕.๒ พิจารณาขออนุมติัโครงการโครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีศูนยบ์างคลา้  
เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 
    เน่ืองจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี           
องค์ประธานกรรมการอ านวยการโครงการรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) ได้ประทานวโรกาสเสด็จเขา้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกนัและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด และทรงเยีย่มการด าเนินงานของโครงการ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ในวนัศุกร์ท่ี  ๑๖  กนัยายน  
๒๕๔๘  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ศูนยบ์างคลา้  มหาวิทยาลยัจึงขออนุมติั
โครงการและงบประมาณในการปรับปรุงสถานท่ี อาคาร และระบบสาธารณูปโภค ศูนยบ์างคล้า
จ านวน  ๒,๘๐๐,๐๐๐  บาท      
    มติที่ประชุม อนุมติั โดยมีขอ้เสนอเก่ียวกับการเสนอสภาเพื่ออนุมติั         
โครงการและงบประมาณในคร้ังต่อไปวา่ใหมี้รายละเอียดการใชง้บประมาณประกอบการพิจารณาดว้ย 
 
ระเบียบวาระที ่ ๖ เร่ืองอืน่ๆ 
  ๖.๑ พิจารณา  (ร่าง)  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และประกาศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
ราชนครินทร์ 
   ๖.๑.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ว่าด้วย การ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ผูอ้  านวยการส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอ (ร่าง) 
ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  ว่าดว้ย การประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแจง้ท่ีประชุมทราบวา่ (ร่าง) ระเบียบน้ีไดผ้า่นสภาวิชาการแลว้  ซ่ึง
สภาวิชาการไดใ้ห้ค  าแนะน าวา่เม่ือมีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัปริญญาตรีเกียรตินิยมแลว้ไม่ตอ้งน ามาใส่ไว้
ในระเบียบน้ี  (ขอ้ ๑๘) สาระอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่จะเหมือนเดิม 
    มติที่ประชุม  อนุมัติตามเสนอเพื่อจะได้ใช้กับนักศึกษา                   
ปี ๒๕๔๘ โดยใหต้ดัวรรคหลงัของขอ้ ๒๐ ออก เหลือเพียง ให้อธิการบดีเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ี 
   ประเด็นฝากไปศึกษาเพิ่มเติม 
   ๑. เปิดโอกาสกวา้งในการลงทะเบียนซ่ึงรายวชิาเดิม 
    ๒. เกณฑก์ารพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
   ๓. ปรับหลกัสูตรท่ีมีสาขากวา้งใหแ้คบลง 
   ๔. ควรมีกลไกในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูส้ าเร็จการศึกษา  
ขอ้  ๑๔.๑  “มีความประพฤติดีมีคุณภาพ” 
   ๕. ทบทวนใบรายงานผล กบัการลงทะเบียนเรียน 



- ๘ -  

    เน่ืองจากมีสภาวิชาการดูแลเร่ืองน้ี ให้สภาวิชาการทบทวนให้
ความเห็นแลว้มาแกไ้ขขอ้บงัคบั  โดยการเขียนกฎเกณฑ์  โดยตอ้งยึดการปฏิบติัได ้ ในกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ขอ้บงัคบัเดิม น่าจะตอ้งมีตารางวิเคราะห์ให้เห็นว่าอะไรท่ีเปล่ียนแปลง       
เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลง  อะไรท่ีเหมือนเดิม  จะไดง่้ายต่อการพิจารณาท าเป็นรูปแบบใหช้ดัเจน 
    กรณีท่ีผ่านสภาวิชาการแลว้  สภาวิชาการมีความเห็นอยา่งไรให้
บนัทึกสรุปแจง้ต่อสภามหาวทิยาลยั 
 

  ๖.๑.๒ (ร่าง)  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  วา่ดว้ย การให้
ผูส้ าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรั้บปริญญาตรีเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึงและปริญญาตรีเกียรตินิยม
อนัดบัสอง  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    มติทีป่ระชุม 
   ๑. ให้ตรวจสอบความถูกต้องของระยะเวลาการศึกษาของ         
นกัศึกษาภาคพิเศษ หลกัสูตร  ๔  ปี  กบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
   ๒. แก้ไขข้อ ๔ “โดยค าแนะน าของอธิการบดี” เป็น “โดย         
ค  าแนะน าของสภาวชิาการ” 
 

   ๖.๑.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง อตัรา         
เบ้ียประชุมกรรมการ 
   เ น่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการไปแล้ว            
หลายชุด แต่ยงัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เน่ืองจากยงัไม่มีประกาศรองรับ จึงเสนอ              
ท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เร่ือง อตัราเบ้ียประชุมกรรมการ  
ซ่ึงอา้งอิงมาจากประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 
   มติทีป่ระชุม  เห็นชอบตามเสนอ โดยใหป้รับแกด้งัน้ี 
   ๑. ปรับอตัราเบ้ียประชุมกรรมการท่ีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก  
ในขอ้  ๒ (๒)  เป็น  ๖๐๐  บาท 
   ๒. ตดัขอ้ ๕ ออก 
   ๓. กรรมการท่ีแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกให้เบิกจ่ายค่าพาหนะ
ในอตัราท่ีเหมาะสม จากงบรายได ้
  
 ๖.๒ พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้ งและถอดถอน        
รองศาสตราจารยแ์ละผูช่้วยศาสตราจารย ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 
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    มติทีป่ระชุม 
     ๑. ให้ความเห็นชอบให้น าผลงานทางวิชาการของผูช่้วยศาสตราจารย์
พรรณี รัตนธรรม เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
    ๒. อนุมัติให้แต่งตั้ งอาจารย์พนิต ศุภอักษร ด ารงต าแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ตั้งแต่วนัท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๔๘  เป็นตน้ไป 
      ข้อเสนอแนะจากสภาฯ 
      ให้ถือเป็นแนวปฏิบติัว่าเร่ืองทุกเร่ืองเม่ือผ่านสภาวิชาการแล้ว ให้สรุป
ความเห็นเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัดว้ย 
 
ปิดประชุมเวลา   ๑๘.๒๐   น. 
 
    อ.พรพรรณ        นินนาท 
  อ.พนิต               ศุภอกัษร 
  ดร.สายฝน    เสกขนุทด    
   น.ส.ลกัษณาพร  โรจน์พิทกัษก์ุล  ผศ.นพรัตน์   สรวยสุวรรณ 
         ผู้จดบันทกึการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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